
 
 
 
 

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก ในคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 
 

 ๑. พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าของชาวไทยภูเขาในพ้ืนที่ชายแดน 
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพ้ืนที่จังหวัดตาก 

  คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าของชาวไทยภูเขา 
ในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพื้นที่จังหวัดตาก โดยได้เชิญผู้แทนจากกองอ านวยการรักษาความมั่นคง 
ภายในภาค ๓ และศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
และจังหวัดตาก จ านวน ๓๕ หมู่บ้าน (จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๓๔ หมู่บ้าน จังหวัดตาก ๑ หมู่บ้าน) ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - 
๒๕๖๐) โดยผู้แทนหน่วยได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าเนื่องจากพื้นที่หมู่บ้านเหล่านี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษา 
พันธุ์สัตว์ป่า จึงไม่สามารถเข้าไปด าเนินการตามแผนงานได้ในช่วงที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒  มีแนวทางให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้ จึงขอให้ผู้แทนจากกองอ านวยการรักษา 
ความมั่นคงภายในภาค ๓ และศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ และเร่งจัดท าแผนการด าเนินโครงการดังกล่าว โดยก าหนดล าดับความส าคัญ 
ในพ้ืนที่ เป้ าหมายตามความจ าเป็นเร่งด่วนในด้านความมั่นคงของประเทศให้ชัดเจนยิ่ งขึ้น เพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถน าแผนไปด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับชาวไทยภูเขาสามารถอาศัย
อยู่ในพ้ืนที่ที่มีการจัดสรรให้อยู่อาศัยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๖๕ ต่อไป 



 
 
 
 
 

 
 

 ๒. หารือเกี่ยวกับประเด็นที่คณะอนุกรรมาธกิารควรพิจารณาศกึษา  
    ๒.๑ พิจารณาศึกษาการปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรทางบกที่สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   มติที่ประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรติดตามความคืบหน้าในการตราอนุบัญญัติตามกฎหมาย
ที่มีการประกาศใช้บังคับแล้วในส่วนท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายหรือพัฒนาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม และเห็นควรเชิญปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณดีังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 
  ๒.๒ พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ทับซ้อน 
พ้ืนที่ที่ใช้รองรับราษฎรที่ถูกอพยพจากการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ในพ้ืนที่ต าบลนาสวน และต าบลแม่แฉลบ  
อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  
   มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากการเพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติต้องด าเนินการ 
ตามความในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗ ซึ่งก าหนดไว้ว่า การขยายหรือการเพิกถอนอุทยาน
แห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา และในกรณีที่เป็นการขยายหรือการเพิกถอนอุทยาน
แห่งชาติบางส่วนให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งจัดท าด้วยระบบภูมิสารสนเทศหรือระบบอื่น ซึ่งมีลักษณะ
ใกล้เคียงกันแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย ในส่วนของคณะอนุกรรมาธิการควรติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยเมื่อระยะเวลาผ่านไปพอสมควรแล้ว ควรเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาในข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง 
จากนั้น จึงจัดท ารายงานของคณะอนุกรรมาธิการเสนอต่อคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณา และเสนอที่ประชุม
วุฒิสภาต่อไป 



 
 
 
  ๒.๓ พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
   มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากคณะอนุกรรมาธิการได้มีมติให้ขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นในพ้ืนที่ภาคเหนือ ตามมติของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค ๓ กระทรวงมหาดไทย และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเห็นควรให้ 
รอข้อมูลตอบกลับจากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นก่อนพิจารณาด าเนินการต่อไป 

            
 

           
  ๒.๔ พิจารณาศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างฝายชะลอน้ า หรือ Check  Dam 

   มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะอนุกรรมาธิการด าเนินการศึกษาแนวทาง 
การก่อสร้างฝายชะลอน้ า หรือ Check  Dam ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ตามที่ได้พระราชทานแนวทางในการฟ้ืนฟูระบบนิเวศของป่าต้นน้ าในการสร้างฝายเพ่ือกักเก็บ
น้ าฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง และชะลอการไหลของน้ า แล้วน าเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 


